

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เรื่อง แลกเปลี่ยน เรื่อง กรณีคณะกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ICC) เสนอลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย จากสถานะ A เป็น B

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแถลงการณ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ แล้วมีความเห็นหลายประการ จึงได้มีมติมอบนายสรรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์พันธ์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการรับความเห็นที่ประชุม และยกร่างแถลงการณ์เสนอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป

๒. เรื่อง ขอแจ้งการลาออกและเสนอขอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบการขอลาออกของนายจุมพจน์ เชื้อสาย อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งนายกมล กมลตระกูล เป็นอนุกรรมการเพิ่มเติม ในคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๓. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ สม ๐๐๐๗/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาคำตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งตอบกลับมา ดังนี้

๑) ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นการปรับปรุงบัญชีคำตอบแทนของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้ยึดโยงและสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

๒) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับประเด็นร่างกฎหมายว่า ร่างกฎหมายใดที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาประเทศและสังคมในระยะยาว ควรนำไปพิจารณาในสภาพปฏิรูปแห่งชาติก่อน ตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งกรณีการปรับปรุงบัญชีค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นกฎหมายที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรับไปพิจารณาร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งองค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญให้เกิดความเป็นธรรม เท่าเทียม และมีการยึดโยงอย่างเหมาะสม และส่งร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ให้ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รับไปดำเนินการตามนัยมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อไป

๔. เรื่อง รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ สม ๐๐๐๔/๒๒๐๙ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๕๗๐ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งตอบกลับมาว่า กระทรวงกลาโหมได้แจ้งผลการพิจารณาและผลการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติ ดังนี้

๑) รับทราบรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒) รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานราชการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และให้สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับไปดำเนินการตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ